

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน ผลการศึกษานำเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา อธิบายประกอบตาราง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ส่วนที่ 4 ค่านิยมของเพศวัยรุ่น

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก

ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการสัมภาษณ์นักเรียนหญิงที่กำหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด โดยการเข้าไปทำความรู้จักและการสร้างความคุ้นเคย สำหรับกรณีศึกษา 3 กรณี เมื่อสร้างความคุ้นเคยกับกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ผลการศึกษปรากฏดังนี้

##### กรณีศึกษาที่ 1 : นิ่ง

นิ่งอายุ 14 ปี พื้นเพเดิมของแม่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนพ่อเป็นคนเชียงใหม่ นิ่งเกิดและโตที่เชียงใหม่ อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวในตัวของจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว มีพี่สาว 1 คน อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 รร.อาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ทำงานรับจ้างบริษัทเย็บผ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ ส่วนพ่อขณะนี้อยู่ทำงานรับจ้างช่วยลุงอยู่ที่ จ.อุทัยธานี แต่ก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านทุกเดือน รายได้ของครอบครัวประมาณ 8,000 - 10,000 บาท แม่จะให้ค่าใช้จ่ายนึ่งไปโรงเรียนวันละ 60 บาท ก็จะนำเป็นค่าอาหารต่อวันหรือใช้เติมเงินโทรศัพท์ ซึ่งบางวันก็ใช้หมดบางวันก็ไม่หมด ถ้าไม่หมดก็จะเก็บสะสมไว้เพื่อนำไปใช้จ่ายหรือซื้อของที่ตนเองอยากได้ เช่น เสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆ บางครั้งถ้าอยากได้อะไรก็ขอแม่ แม่ก็จะซื้อให้

ผลการเรียนของนึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้เกรดเฉลี่ย 3.05 ชอบเรียนวิชาสังคมและภาษาไทย คิดว่าหากเรียนจบชั้นม.3แล้วอาจจะเรียนต่ออาชีวศึกษา เหมือนพี่สาว เพราะอยากเรียนการตลาดหรือบัญชี เพคิดว่าตัวเองเรียนไม่ค้อยเก่งและคิดว่าการเรียนสายวิทย์ - คณิต อาจยากเกินไปสำหรับตนเอง แต่ก็อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะอยากเป็นพยาบาล แม้ก็ไม่ได้บังคับให้เลือกเรียนอะไรถ้านึ่งต้องการอยากเรียนอะไรแม้ก็สนับสนุน และบอกให้ตั้งใจเรียนให้มาก

นึ่งมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนในห้องประมาณ 3 - 4 คน แต่ที่สนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา มี 1 คน เพราะจะมาโรงเรียนด้วยกันตลอดโดยเพื่อนจะขี่มอเตอร์ไซด์ไปรับที่บ้านและบางครั้งก็มานอนที่บ้าน ทำให้สนิทมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ ส่วนเพื่อนในห้องก็สามารถพูดคุยกันได้ ในห้องเรียนมีเพื่อนผู้ชายประมาณ 18 คน ไม่ได้สนิทกันเป็นพิเศษแต่สามารถพูดคุยกันได้ เพื่อนๆผู้ชายชอบให้ช่วยเหลือเรื่องการบ้านและการทำงานกลุ่มต่างๆ เวลาหลังเลิกเรียนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านทันที ไม่ได้แะไปที่ไหนเพราะไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหนต่อ

การใช้เวลาว่างตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่บ้าน ดูทีวี ฟังเพลงหรือไปร้านอินเทอร์เน็ต ใกล้เคียงบ้านเล่นเกม เล่น face book ดู YouTube และฟังเพลง ชอบดูเว็บไซต์เกี่ยวกับคารานักร้องที่ชื่นชอบ ขำขันเท่ๆไปหรือคลิปวิดีโอตลกๆ หรือแปลกๆ ต่างๆ ซึ่งนึ่งร้องที่ชอบเป็นนักร้องไทย ไม่ชอบนักร้องเกาหลีเหมือนที่วัยรุ่นอื่นกำลังนิยมกันเพราะฟังไม่รู้เรื่อง ชอบดูหนังไทยประเภท ตลก สยองขวัญ ซึ่งก็จะไปไม่บ่อยนัก ประมาณอาทิตย์ละ 1 - 2 ครั้ง และใช้เวลาอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตครั้งละประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง บางครั้งก็จะขออนุญาตแม่ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า หรือดูหนังกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม โดยเพื่อนจะขี่มอเตอร์ไซด์มารับ หรือนั่งรถโดยสารไป ไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ กับเพื่อนนอกจากไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน และไม่เคยไปเที่ยวกลางคืน ถ้าอยู่บ้านก็จะดูทีวี ฟังเพลง คุยโทรศัพท์ นึ่งมีโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ที่พ่อซื้อให้ ใช้ระบบเติมเงินและเงินค่าโทรศัพท์ที่ใช้ก็จะเงินที่เหลือจากค่าขนมที่เก็บสะสมไว้และบางครั้งก็ขอแม่ แต่ก็ใช้โทรศัพท์คุยกับเพื่อนไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่ถ้าจะคุยก็จะไปคุยในห้องนอนเพราะถ้าคุยนานๆ แม้ก็จะดูเอา บางครั้งมีเพื่อนผู้ชายโทรมาที่บ้านแม้ก็มักจะถามว่าเป็นใคร โทรมาทำไม แต่นึ่งก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันแม้ก็จะไม่ว่าอะไรเพราะตัวนึ่งเองยังไม่มีแฟน คนที่โทรมาก็เพื่อนทั้งนั้น นึ่งกำลังขอพ่อซื้อโทรศัพท์ BB ให้ เพราะเห็นเพื่อนหลายคนใช้และกำลังเป็นที่นิยม พ่อก็รับปากว่าจะซื้อให้ ของที่อยากได้นึ่งจะเก็บเงินที่เหลือจากค่าขนมไว้ซื้อเองบ้าง หรือขอพ่อกับแม่ ถ้าไม่แพงมาก พ่อกับแม้ก็จะซื้อให้

ความสัมพันธ์ในครอบครัว แม้จะดุบ้างบางครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการช่วยเหลืองานในบ้าน และเรื่องเรียน ส่วนพ่อก็จะใจคิดว่าแม้ไม่ค้อยดุหรือว่าอะไร นึ่งจะสนิทกับพี่สาวเพราะอายุห่างกันเพียง 2 ปี ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกัน หากมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจส่วนใหญ่จะ

ปรึกษากับพี่สาวและสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง นี่เป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดบางครั้งมีปัญหาที่โรงเรียนก็ปรึกษา พูดคุยกับเพื่อนสนิทบ้าง นี่รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดในครอบครัวที่อบอุ่น และรู้สึกโชคดีกว่าวัยรุ่นคนอื่นที่ได้มีการศึกษาที่ดี ได้มีความรู้เรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด

การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นการสอนทฤษฎี เรื่องการเปลี่ยนแปลงตามวัย การคุมกำเนิดซึ่งนึกคิดว่าเพียงพอและครอบคลุมแล้วแต่อยากให้มีการสอนกับหุ่นหรือมีวิดีโอให้ดูบ้าง จะได้นึกภาพออก

นี้มีเพื่อนสนิทในกลุ่มเป็นผู้หญิง 3 - 4 คน นี่และเพื่อนในกลุ่มยังไม่มีแฟน แต่มีเพื่อนๆ ผู้หญิงในชั้นเรียนเป็นแฟนกัน (ทอม - ดี้) และเพื่อนผู้ชายในห้องบางคนก็มีแฟนอยู่ต่างโรงเรียน ซึ่งนี่ก็เห็นเป็นเรื่องปกติไม่ได้เสียหายอะไร เพราะใครๆ เดี่ยวนี้ก็มีแฟนกัน พี่สาวนี่ก็มีแฟน แต่สำหรับตัวนี่เองก็ยังไม่รู้สักเฉยๆ ไม่ได้อยากมีแฟนเหมือนคนอื่น แต่ถ้ามีคนมาจีบถ้าชอบก็อาจจะคบ เคยเห็นเพื่อนๆ หรือรุ่นพี่ในโรงเรียนที่มีแฟน จับมือถือแขนกัน บางครั้งก็นัดพบกันในโรงเรียนวันหยุด ถ้าครูรู้ก็จะมีอาการตักเตือน หากเลยเถิดกันเช่น นั่งกอดกัน ครูก็จะเรียกเข้าห้องปกครองหรือโดนเรียกผู้ปกครอง ซึ่งนี่เห็นเห็นแล้วรู้สึกแปลกๆ และก็คิดว่าไม่เหมาะที่จะทำแบบนี้ในโรงเรียน และถึงแม้จะเป็นสถานที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนก็ไม่เหมาะที่จะทำเพราะก็มีผู้ใหญ่หลายคนมองอยู่อาจมีคนรู้จักไปบอกพ่อหรือแม่ก็ได้ นี่ไม่อยากโดนแม่ดู

นี่เห็นว่าการที่วัยรุ่นสมัยนี้จะมีแฟนไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดอะไรแต่จะต้องอยู่ในความพอดี ไม่เลยเถิด ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเอง การจับมือถือแขนของคนที่เป็นแฟนกันนี่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ปกติ และหากคบกันไปนานๆ หากจะมีการกอด หรือ หอมแก้มก็คงไม่เป็นไร แต่ก็ไม่ควรที่จะทำบ่อยๆ ควรยับยั้งชั่งใจเพราะอาจจะเลยเถิดได้ อีกทั้งเป็นผู้หญิงก็ควรระวังวลสงวนตัว หากพลาดพลั้งไปผู้หญิงก็จะเสียหายและยังเรียนหนังสืออยู่จะทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจได้ และไม่มีอนาคต นี่ยังบอกอีกว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ ไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความรัก เราสามารถแสดงออกได้โดยวิธีอื่น หากนี้มีแฟนเธอมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติและพูดคุยให้แฟนเข้าใจได้ เพราะจากการที่เห็นข่าวตามทีวี หนังสือพิมพ์ที่มีการทำแท้ง เสียชีวิต นี่รู้สึกกลัว แต่คิดว่าหากตนเองหรือเพื่อนได้พลาดพลั้งไปจริงๆ ก็คงเสียใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ ก็จะพยายามไม่ให้เกิดเป็นครั้งที่สอง เพราะไม่อยากเสียใจ และชีวิตยังต้องเจอกับคนอื่นอีกมากมายไม่อยากให้คนที่เธอรักต้องเสียใจ และอยากรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันที่แต่งงาน

## กรณีศึกษาที่ 2: เนย

เนย อายุ 15 ปี เป็นคนจังหวัดปทุมธานี มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กๆ พ่อเป็นคนจังหวัดเลย แม่เป็นคนกรุงเทพฯ ย้ายมาเชียงใหม่เพราะพ่อบอกว่าอยากหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพฯ บ้านของเนยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณบ้านจะมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่ติดๆ กัน คนแถวบ้านจะรู้จักและสนิทกันดี เนยอาศัยอยู่กับแม่ 2 คน พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่เนยเป็นเด็ก พ่ออยู่กรุงเทพฯ นานๆ ถึงจะมาเยี่ยม เนยมีพี่ชาย 1 คน อายุ 22 ปี ทำงานอยู่กรุงเทพฯ กับพ่อ เนยสนิทกับพี่ชายบ้างเล็กน้อย โทรศัพท์คุยกันบางครั้ง แม่ทำอาชีพรับจ้างขายลอตเตอรี่ที่ตลาด มีรายได้ประมาณ 6,000 - 7,000 บาท ต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายของเนยพ่อจะส่งมาให้เดือนละ 2,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเนย ก็จะใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ค่าทำรายงาน ค่าโทรศัพท์ หากบางเดือนก็เหลือเก็บ ถ้าบางเดือนไม่พอใช้ก็จะขอแม่หรือโทรไปขอพ่อ แต่ส่วนใหญ่หากไม่พอจะขอแม่มากกว่า เงินที่เหลือเก็บแต่ละเดือนก็จะเก็บไว้เพื่อซื้อของที่ตัวเองอยากได้ หรือบางครั้งก็ขอแม่ แม่ก็จะซื้อให้ การเดินทางไปโรงเรียนแม่จะมาส่งทุกเช้า ส่วนตอนเย็นก็จะนั่งรถโดยสารกลับบ้านแต่ถ้าวันไหนแม่ว่างก็จะมารับกลับบ้าน เนยสนิทกับแม่แต่หากมีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยได้เล่าให้แม่ฟังเพราะเป็นคนไม่ค่อยคิดมาก ปล่อยไว้ซักพักก็ลืมไปเอง หรือปรึกษาเพื่อนบ้างบางครั้ง

ผลการเรียนเนยอยู่ระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ยรวมได้ 2.88 ซึ่งเนยค่อนข้างพอใจในผลการเรียนของตน เนยชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แต่ไม่เก่ง และชอบวิชาท่องจำ เช่น สุขศึกษา เนยเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนวิชาเดียวคือ คณิตศาสตร์ เนยอยากอยากเรียนต่อชั้นม.4 ที่โรงเรียนเดิมเพราะอยากเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย และอยากเรียนสาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส เพราะเป็นคนชอบภาษา และทราบว่ามีทุน AFS ที่ให้นักศึกษาได้ไปเรียนและหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศ เป็นสิ่งที่เนยใฝ่ฝันว่าอยากลองไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศซักครั้ง

เนยมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเป็นผู้หญิง 7 - 8 คน ส่วนเพื่อนผู้ชายในห้องจะไม่ค่อยสนิทแต่ก็สามารถพูดคุยกันได้ เนยชอบไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนๆ ถ้าวันไหนเลิกเรียนเร็วหรือเป็นวันหยุด แต่ทุกครั้งก็จะขออนุญาตแม่ก่อน ซึ่งแม่ก็ให้ไปทุกครั้งเพราะไม่ได้ไปบ่อยมากนัก เวลาไปห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนๆ ก็จะไปดูหนัง เดินเล่น หรือทานข้าวเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้าน ไม่เคยไปเที่ยวกลางคืน หรือสถานเริงรมย์เพราะไม่เคยไปและเพื่อนในกลุ่มก็ไม่มีใครเคยไป แต่ก็เคยเห็นเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ไปเที่ยวกันตามสวนสาธารณะต่างๆ เวลาว่างวันเสาร์ อาทิตย์ หรือหลังเลิกเรียน ก็มักจะดูทีวี เล่นเกมส์ เล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์ที่ชอบเข้าคือ facebook เพราะชอบรูปภาพของเพื่อนๆ และสามารถ chat กับเพื่อนๆ ได้ด้วย และชอบดูเว็บไซต์ที่มีข่าวบันเทิง หรือคาราต่างๆ หรือคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆ เนยมีโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องซึ่งพ่อซื้อให้ ค่าโทรศัพท์ต่อเดือนประมาณ 500 บาท เนยใช้โทรศัพท์แบบระบบเติมเงิน ซึ่งค่าโทรศัพท์ก็จะรวมอยู่ใน



ค่าใช้จ่ายที่พ่อส่งมาให้ 2,000 บาทต่อเดือน แต่หากไม่พอก็จะขอแม่เพิ่มแม่ก็จะดูนิดหน่อย แต่ก็ให้ทุกครั้ง

เนยมีแฟนครั้งแรกตอนอยู่ ม.2 และหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆ แฟนคนล่าสุดเป็นรุ่นพี่ม.5 อยู่ต่างโรงเรียนเพิ่งเลิกกันไปได้เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ทุกครั้งที่ม่แฟนเนยจะบอกแม่ทุกครั้ง แม่ก็ไม่ดูแล จะคอยสอนว่าให้มองคนดีๆ อย่าไปไว้วางใจมาก ให้ระวังตัวและอย่าไปจริงจังมากเพราะอายุยังน้อยยังต้องเจอคนอื่นอีกเยอะ และบางครั้งแม่ก็เคยเจอเนยกับแฟน โดยบังเอิญ เนยกับแฟนรู้สึกกลัวเวลาแม่มาเจอ แต่แม่ก็ไม่เคยทำอะไร เพราะเวลาคบใครเนยก็บอกแม่ทุกครั้ง และไม่ได้ทำอะไรเสียหาย แต่เวลาถ้าคุยโทรศัพท์นานแม่ก็จะดูบ้าง เพื่อนสนิทในกลุ่มก็มีแฟนเหมือนกัน ซึ่งเนยก็เห็นเป็นเรื่องปกติที่สมัยนี้ใครๆ ก็มีแฟนกัน เนยบอกว่าจับมือกับแฟนเป็นปกติ เพื่อนในกลุ่มที่มีแฟนก็จับมือกัน เพราะคนเป็นแฟนกันก็ต้องจับมือกัน แฟนเคยขอหอมแก้มและขอกอดแต่เนยไม่ยอม บอกว่ารู้สึกว่เร็วเกินไปและไม่เหมาะสม แต่ก็รู้สึกดีใจ ปลื้มใจที่แฟนขอหอมแก้มและกอด หลังจากนั้นแฟนเคยพยายามหอมแก้มและกอดอีกประมาณ 2-3 ครั้ง พอเนยไม่ยอมแฟนก็เลิกขอไปเองและไม่ได้โกรธอะไร

เรื่องเพศศึกษาเนยได้เรียนมาจากโรงเรียนเก่าก่อนที่จะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เพราะรู้สึกว่าที่โรงเรียนเก่าจะสอนเยอะกว่าที่นี่และมีหุ่นทดลอง มีตัวอย่าง มีวิดีโอให้ดู ทำให้เข้าใจขึ้นและมองภาพออก ทั้งเรื่องการคุมกำเนิด การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ต่างๆ แต่ที่โรงเรียนนี้ส่วนใหญ่สอนเป็นทฤษฎี ซึ่งเนยคิดว่าไม่เพียงพอ และควรจะสอนวิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วย เพราะวัยของตนเองเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง หากได้รับการสอนก็จะป้องกันตนเองได้ เนยคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็คิดได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีก็ควรจะได้รับผิดชอบตัวเอง มีการป้องกันตัวเอง และเป็นสิทธิของคนๆ นั้นที่จะเลือกมีเพศสัมพันธ์ และการที่วัยรุ่นสมัยนี้เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงความรักต่อกันนั้น เนยเห็นด้วยเพียงบางส่วน เพราะหากเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองคน และสามารถป้องกันตนเอง ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนก็ทำได้ แต่หากไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ ก็ไม่ควรทำ ควรมีความยับยั้งชั่งใจ เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่สำหรับตัวเนยเองหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์เชื่อว่าตนเองจะสามารถปฏิเสธ และพูดให้แฟนเข้าใจได้ เพราะว่าหากเกิดพลาดพลั้งไปต้องเสียนาคด อับอาย และเสียโอกาสหลายๆ อย่างในชีวิตหากต้องตั้งครรรภ์ เนยเห็นด้วยกับการรักนวลสงวนตัวเพราะอยากรักษาพรหมจรรย์ไว้ในวันที่ต้องแต่งงานหรือพร้อมจริงๆ คนที่ตนเองรักจะทำได้ไม่เสียใจ และเมื่อถึงตอนนั้นเนยก็โตพอที่จะสามารถดูแลตนเองได้

### กรณีศึกษาที่ 3: แพม

แพม อายุ 15 ปี เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านของแพมอยู่ใกล้กับตลาด มีเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่แถวบ้านและสนิทกันพอสมควรประมาณ 3 - 4 คน เพื่อนบ้านใกล้เคียงกันก็รู้จักกันดี เพราะพ่อกับแม่ของแพมขายอาหารในตลาด รายได้ต่อเดือนของครอบครัวประมาณ 6,000 - 7,000 บาท ต่อเดือน แพมได้ค่าใช้จ่าไปโรงเรียนอาทิตย์ละ 300 บาท เป็นค่าอาหารและค่าขนม ซึ่งบางอาทิตย์ก็จะเหลือเก็บ แต่ส่วนใหญ่จะใช้หมด หากไม่พอใช้ก็จะขอพ่อกับแม่เพิ่มได้เช่น ค่าทำรายงาน ค่าของใช้ส่วนตัวต่างๆ หรือหากอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็จะเก็บเงินซื้อเองหรือขอพ่อแม่ซื้อให้ หากไม่แพงมากและมีเหตุผลในการซื้อพ่อกับแม่ก็จะซื้อให้ แพมไปโรงเรียนโดยนั่งรถรับส่ง รถจะมารับหน้าบ้านประมาณ 6.30 น. และไปรับที่โรงเรียนตอนเย็นประมาณ 16.00 น. แพมจะสนิทกับแม่มากกว่าพ่อ แต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยหรือปรึกษากับแม่เรื่องในทั่วไป แต่หากมีปัญหาส่วนตัวหรือที่โรงเรียนก็จะปรึกษาเพื่อนมากกว่า เพราะคิดว่าน่าจะพูดคุยกันได้ง่ายเรื่องมากกว่า

แพมมีผลการเรียนระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ยรวมได้ 3.10 ซึ่งแพมค่อนข้างพอใจ วันเสาร์และอาทิตย์แพมจะเข้ามาเรียนพิเศษในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยแม่อนุญาตให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียนเอง หรือมากับเพื่อน แพมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่สนุกและท้าทายให้คิด หากจบม.3 แล้วแพมอยากเรียนต่อ ม.4 ที่โรงเรียนเดิมและอยากเอนทรานซ์เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย แพมอยากเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ และบัญชี อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจและคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่สามารถหางานดีๆ ทำได้ อยากเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบายเมื่อเธอเรียนจบ

แพมมีเพื่อนผู้หญิงในห้องสนิทกัน 4 คน เป็นเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่ชั้น ม.1 สามารถพูดคุยกันได้แทบทุกเรื่อง ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาและไปเรียนพิเศษที่เดียวกัน เวลาว่างแพมชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ชอบเข้าเวปไซด์ ดูเพลงเกาหลี หรือดูหนังเกาหลีตามเว็บต่างๆ ชอบเล่น Facebook ชอบอ่านหนังสือประเภทนิยายหรือเรื่องสั้นที่วัยรุ่นชอบอ่านกัน หรือหากมีเวลาว่างหลังเรียนพิเศษ หรือวันที่โรงเรียนเลิกเร็วก็จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนๆ ไปดูหนังหรือซื้อของ โดยทุกครั้งจะบอกพ่อกับแม่ก่อนเนื่องจากบ้านอยู่ไกลหากกลับบ้านผิดเวลามักจะโดนดุ แพมและเพื่อนๆ ในกลุ่มมีโทรศัพท์มือถือกันคนละ 1 เครื่อง แม่เป็นคนซื้อให้เพราะจะได้ติดต่อได้สะดวก แพมใช้ระบบเติมเงินเวลาเติมเงินแม่จะเป็นคนเติมให้ ค่าโทรศัพท์ต่อเดือนประมาณ 300 บาท ถ้าคุยโทรศัพท์นานหรือเติมเงินบ่อยๆ ก็จะโดนแม่ดุ แต่บางเดือนหากเงินค่าขนมเหลือแพมก็จะเติมเงินเอง โทรศัพท์ส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนและแฟน

ในชั้นของแพมมีการสอนเพศศึกษาในวิชาสุขศึกษา ซึ่งสอนการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายและอารมณ์ตามวัย และมีการสอนวิธีการคุมกำเนิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยทั้งในชาย

และหญิง ซึ่งแพมก็คิดว่าเพียงพอแล้ว การสอนในห้องส่วนใหญ่เป็นทฤษฎี แต่หากถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆ ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่

แพมเริ่มมีแฟนตอนจะขึ้นชั้น ม.3 โดยไปเจอกับแฟนที่โรงเรียนกวดวิชาตอนปิดเทอม เป็นเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อนในกลุ่มอีก1คนก็มีแฟนเหมือนกัน พ่อและแม่ยังไม่รู้ว่าแพมมีแฟนและไม่คิดอยากจะให้พ่อและแม่รู้ คิดว่าหากพ่อกับแม่รู้แพมต้องโดนดุแน่นอน เวลาคุยโทรศัพท์ก็ต้องแอบไปคุยไม่ให้พ่อกับแม่ได้ยิน เพราะกลัวว่าพ่อกับแม่จะรู้ เวลาจะนัดเจอกับแฟนส่วนใหญ่จะนัดเจอหลังเรียนพิเศษ แต่ก็จะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่ม โดยที่ๆ ชอบไปคือไปห้างสรรพสินค้า ไปดูหนัง และทานอาหาร แพมคิดว่าการที่เธอมีแฟนนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพื่อนๆ ในห้องก็มีแฟนกัน และแพมก็ไม่ได้ทำอะไรที่เสียหาย แพมก็ยังตั้งใจเรียนเหมือนปกติ ไม่เคยโดดเรียน มีบางครั้งก็เพื่อนและแฟนชวนให้โดดเรียนพิเศษบ้าง แต่แพมไม่กล้าเพราะกลัวพ่อกับแม่จะรู้

แพมคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนตอนนี้ยังไม่เหมาะสม หากพลาดไปจะทำให้เสียอนาคตและตัวเองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เจอคนดีๆ อีก ไม่อยากทำให้ตัวเองและพ่อแม่ต้องผิดหวัง แพมเห็นว่าการรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าถึงวัยที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ และต้องยอมรับผลของการกระทำของตน แพมอยากที่จะรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงานเหมือนที่คนอื่นๆ คิดเช่นกัน แต่หากไม่ได้เธอก็ไม่ซีเรียส เพราะคิดว่าถึงตอนนั้นมาแฟนของเธอหากรักเธอจริงก็น่าที่จะเข้าใจเช่นกัน

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปในการศึกษาประกอบไปด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ผลการเรียนในปัจจุบัน ลักษณะครอบครัว การอาศัย จำนวนพี่น้อง ความสัมพันธ์กับบิดา/มารดา ผู้อุปการะส่งเสียในการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา/มารดา ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลำเนาในปัจจุบัน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาคืออายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.0 เกรดเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 3.50 - 4.00 คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเกรดเฉลี่ย 3.00 - 3.49 คิดเป็นร้อยละ 25.7 เกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ 24.0 และส่วนใหญ่ไม่พอใจต่อผลการเรียนในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 54.7 ดังตาราง 4.1

ตาราง 4.1 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. อายุ		
อายุ 13 ปี	2	0.7
อายุ 14 ปี	235	78.3
อายุ 15 ปี	63	21.0
รวม	300	100.0
2. เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน		
1.50 – 2.00	6	2.0
2.01 – 2.49	25	8.3
2.50 – 2.99	72	24.0
3.00 – 3.49	77	25.7
3.50 – 4.00	120	40.0
รวม	300	100.0
3. ผลการเรียนในปัจจุบัน		
พอใจ	136	45.3
ไม่พอใจ	164	54.7
รวม	300	100.0

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า มีลักษณะครอบครัวในปัจจุบัน อยู่กับบิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา บิดา - มารดา แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยปัจจุบันอาศัยอยู่กับ บิดา - มารดา คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมาอาศัยอยู่กับมารดา คิดเป็นร้อยละ 14.3 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 8.0 ดังตาราง 4.2

ตาราง 4.2 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกลักษณะในครอบครัวและการอาศัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. ลักษณะครอบครัวในปัจจุบัน		
บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน	225	75.0
บิดา – มารดา แยกกันอยู่	60	20.0
บิดา – มารดา เสียชีวิต	11	3.7
อื่น ๆ อยู่กับตายาย	4	1.3
รวม	300	100.0
2. ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ		
บิดา – มารดา	215	71.7
บิดา	6	2.0
มารดา	43	14.3
ญาติ	24	8.0
อื่น ๆ อยู่กับตายาย	11	3.7
อาศัยอยู่กับเพื่อน/แฟน	1	0.3
รวม	300	100.0

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีพี่น้องรวมตัวท่าน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมามีพี่น้องรวมตัวท่าน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 มีพี่น้องรวมตัวท่าน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา บุตรคนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 37.3 ดังตาราง 4.3



ตาราง 4.3 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกจำนวนพี่น้อง และบุตรคนที่

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. จำนวนพี่น้องรวมตัวท่าน		
1 คน	107	35.7
2 คน	140	46.7
3 คน	38	12.7
4 คน	14	4.7
5 คน	1	0.3
รวม	300	100.0
2. บุตรคนที่		
คนที่ 1	162	54.0
คนที่ 2	112	37.3
คนที่ 3	21	7.0
คนที่ 4	5	1.7
รวม	300	100.0

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดา/ผู้ปกครอง สามารถพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมาพูดคุยปรึกษาได้บางเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.7 และไม่เคยปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.3 ซึ่งผู้ที่อุปการะส่งเสียในการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ บิดา-มารดา คิดเป็นร้อยละ 93.7 รองลงมา เป็นญาติ คิดเป็นร้อยละ 8.7 ดัง

ตาราง 4.4

ตาราง 4.4 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกความสัมพันธ์กับบิดามารดา/ผู้ปกครอง และผู้อุปการะ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. ความสัมพันธ์ของท่านกับบิดามารดา/ผู้ปกครอง		
พูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง	217	72.3
พูดคุยปรึกษาได้บางเรื่อง	59	19.7
พูดคุยปรึกษาไม่ได้	5	1.7
ไม่เคยปรึกษา	19	6.3
รวม	300	100.0
2. ผู้อุปการะส่งเสริมในการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว		
บิดา-มารดา	281	93.7
ญาติ	26	8.7
ได้รับทุนการศึกษา	12	4.0
อื่นๆ ตายาย	5	1.7
รวม	300	100.0

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 2,000 - 2,499 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 1,500 - 1,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 1,000 - 1,499 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 83.0 ใน 1 เดือนท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร/ขนม คิดเป็นร้อยละ 99.7 รองลงมาค่าโทรศัพท์มือถือ/อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 65.7 และกิจกรรมเพื่อความบันเทิง (ดูหนัง/ ร้องคาราโอเกะ) คิดเป็นร้อยละ 43.0 ดังตาราง 4.5

ตาราง 4.5 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน		
500 – 999 บาท	14	4.7
1,000 – 1,499 บาท	53	17.7
1,500 – 1,999 บาท	55	18.3
2,000 – 2,499 บาท	69	23.0
2,500 – 2,999 บาท	23	7.7
3,000 – 3,499 บาท	39	13.0
3,500 – 3,999 บาท	14	4.7
4,000 – 4,499 บาท	11	3.7
4,500 – 4,999 บาท	3	1.0
5,000 บาทขึ้นไป	19	6.3
รวม	300	100.0
ท่านคิดว่าเพียงพอหรือไม่		
เพียงพอ	249	83.0
ไม่เพียงพอ	51	17.0
รวม	300	100.0
2. ใน 1 เดือนท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
อาหาร/ขนม	299	99.7
ที่พักอาศัย	17	5.7
เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	117	39.0
ค่าเดินทาง/ยานพาหนะ	129	43.0
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง (ดูหนัง/ร้องคาราโอเกะ)	146	48.7
ค่าโทรศัพท์มือถือ/อินเทอร์เน็ต	197	65.7
ของใช้ฟุ่มเฟือย (เครื่องสำอาง/กระเป๋าแฟชั่น)	70	23.3

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.0 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.3 โดยครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ย 30,001 - 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.0 และ 0 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ดังตาราง 4.6

ตาราง 4.6 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกอาชีพบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ		
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	81	27.0
พนักงานบริษัทเอกชน	24	8.0
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว	73	24.3
รับจ้างทั่วไป	91	30.3
เกษตรกรรวม	16	5.3
อื่น ๆ ค้าขายทั่วไป	15	5.0
รวม	300	100.0
2. ครอบครัวท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ		
0 – 10,000	53	17.7
10,001 – 20,000	87	29.0
20,001 – 30,000	52	17.3
30,001 – 50,000	63	21.0
50,001 – 100,000	36	12.0
มากกว่า 100,000 บาท	9	3.0
รวม	300	100.0

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาและครอบครัวอยู่ในต่างอำเภอ จ.เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา อยู่ในอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 40.0 และอยู่จังหวัดอื่น คือจังหวัดลำพูน โดยอาศัยอยู่ในเมือง คิดเป็นร้อยละ 5.0 ดังตาราง 4.7

ตาราง 4.7 จำนวนและร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามภูมิลำเนา

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
1. ภูมิลำเนาของท่านและครอบครัว		
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	120	40.0
ต่างอำเภอใน จังหวัดเชียงใหม่	159	53.0
จังหวัดลำพูน	15	5.0
จังหวัดศรีสะเกษ	2	0.7
จังหวัดกรุงเทพฯ	4	1.3
รวม	300	100.0

### ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านสถาบันการศึกษา ด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ด้านเพื่อนและอิทธิพลของเพื่อน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและฮอร์โมน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสภาพแวดล้อม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ราย

#### ด้านครอบครัว

ผลการศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านครอบครัว ได้แก่ การพูดคุยเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนหญิงกับพ่อแม่ บุคคลที่นักเรียนหญิงพูดคุยปรึกษาปัญหา และวิธีการเดินทางของนักเรียนหญิง



การพูดคุยเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนหญิงกับพ่อแม่ พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่เคยพูดคุยเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นกับพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 45.0 เคยพูดคุยเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นกับพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 55.0 โดยเคยพูดคุยในเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คิดเป็นร้อยละ 30.3 พูดคุยเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 19.0 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 4.7 และพูดคุยเรื่องอื่นๆ เช่น การมีแฟนหรือคบเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 1.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.8

ตาราง 4.8 ร้อยละการพูดคุยเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนหญิงกับพ่อแม่

การพูดคุยเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนหญิงกับพ่อแม่	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยพูดคุยเรื่องเพศศึกษา	135	45.0
เคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง	165	55.0
1. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเด็กวัยรุ่น	91	30.3
2. การป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่น	57	19.0
3. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	14	4.7
4. อื่นๆ การมีแฟนหรือการคบเพื่อน	3	1.0
รวม	300	100

บุคคลที่นักเรียนหญิงพุดคุยปรึกษาปัญหา พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง เลือกปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ เหล่านี้เป็นอันดับแรกเรียงตามลำดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 เพื่อน อันดับที่ 2 มารดา อันดับที่ 3 พี่น้อง อันดับที่ 4 เก็บไว้คนเดียว อันดับที่ 5 บิดา และอันดับสุดท้าย แฟน แต่เมื่อเรียงลำดับบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกปรึกษามากที่สุดเรียงตามลำดับพบว่า อันดับที่ 1 มารดา อันดับที่ 2 เพื่อน อันดับที่ 3 พี่น้อง อันดับที่ 4 บิดา อันดับที่ 5 เก็บไว้คนเดียว และอันดับสุดท้าย แฟน แสดงข้อมูลตามตาราง 4.9

ตาราง 4.9 ร้อยละบุคคลที่นักเรียนหญิงพุดคุยปรึกษาปัญหา

บุคคลที่นักเรียนหญิง พุดคุยปรึกษา	เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก			รวม (ร้อยละ)
	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3	
1. เพื่อน	78 (33.6)	69 (29.7)	85 (36.6)	232 (100)
2. มารดา	71 (29.2)	62 (25.5)	110 (45.3)	243 (100)
3. พี่น้อง	64 (46.0)	52 (37.4)	23 (16.5)	139 (100)
4. เก็บไว้คนเดียว	51 (44.3)	20 (17.4)	44 (38.3)	115 (100)
5. บิดา	23 (18.0)	76 (59.4)	29 (22.7)	128 (100)
6. แฟน	12 (32.4)	17 (45.9)	8 (21.6)	37 (100)

วิธีการเดินทางของนักเรียนหญิง พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง เดินทางโดยให้ผู้ใหญ่ไปรับ/ส่ง คิดเป็นร้อยละ 49.0 เดินทางโดยรถรับจ้าง/รถประจำทาง คิดเป็นร้อยละ 38.7 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 6.0 เดินทางโดยวิธีอื่นๆ นอกจากที่ระบุ เช่น เดินไปโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.7 เดินทางโดยเพื่อนไปรับ/ส่ง คิดเป็นร้อยละ 1.3 และเดินทางโดยรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 0.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.10

ตาราง 4.10 ร้อยละวิธีการเดินทางของนักเรียนหญิง

วิธีการเดินทางของนักเรียนหญิง	จำนวน	ร้อยละ
1. ผู้ใหญ่ไปรับ/ส่ง	147	49.0
2. เพื่อนไปรับ/ส่ง	4	1.3
3. รถรับจ้าง/รถประจำทาง	116	38.7
4. รถจักรยานยนต์	18	6.0
5. รถยนต์	1	0.3
6. อื่นๆ นอกจากที่ระบุ เดินไปโรงเรียน	14	4.7
รวม	300	100

#### ด้านสถาบันการศึกษา

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการสถาบันศึกษาที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านสถาบันการศึกษา ได้แก่ การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน การศึกษาต่อในอนาคต และการประกอบอาชีพในอนาคต

การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่คิดว่าการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนทำให้เข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเพียงพอแล้ว คิดเป็นร้อยละ 77.3 และ การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนยังไม่เกิดความรู้ความเข้าใจเพียงพอต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 22.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.11

ตาราง 4.11 ร้อยละความเข้าใจอย่างเพียงพอในการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน

การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน	จำนวน	ร้อยละ
ทำให้เข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเพียงพอแล้ว	232	77.3
ยังไม่เกิดความรู้ความเข้าใจเพียงพอต้องปรับปรุง	68	22.7
รวม	300	100

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้เอกสารและหนังสือเรียนประกอบการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 81.7 ใช้หุ่นจำลองและอวัยวะเทียม คิดเป็นร้อยละ 14.7 และใช้วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ 3.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.12

ตาราง 4.12 ร้อยละสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน	จำนวน	ร้อยละ
เอกสารและหนังสือเรียน	245	81.7
วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว	11	3.7
หุ่นจำลองและอวัยวะเทียม	44	14.7
รวม	300	100

การศึกษาต่อในอนาคต พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คาดว่าจะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์ คิดเป็นร้อยละ 61.7 ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 36.3 ศึกษาต่อสายอาชีพระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.3 และอื่นๆ นอกจากที่ระบุ ยังไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 0.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.13

ตาราง 4.13 ร้อยละการศึกษาต่อในอนาคต

การศึกษาต่อในอนาคต	จำนวน	ร้อยละ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์	185	61.7
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์	106	36.3
ระดับปวช. สายอาชีพ	7	2.3
อื่นๆ นอกจากที่ระบุ ยังไม่แน่ใจ	2	0.7
รวม	300	100

การประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ตัดสินใจเลือกอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 63.7 ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 36.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.14

ตาราง 4.14 ร้อยละการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

การประกอบอาชีพในอนาคต	จำนวน	ร้อยละ
ตัดสินใจเลือกอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต	191	63.7
ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต	109	36.3
รวม	300	100

#### ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่ การถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์



การถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 87.0 และเคยถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์ ไม่ยอม แต่คบกับแฟนต่อไป คิดเป็นร้อยละ 7.0 ยอมเพราะรัก คิดเป็นร้อยละ 3.3 ไม่ยอมและเลิกคบกับแฟน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ยอมเพราะมีความต้องการทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 0.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.15

ตาราง 4.15 ร้อยละการถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์

การถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์	261	87.0
เคยถูกแฟนขอร้องให้มีเพศสัมพันธ์	39	13.0
1. ยอมเพราะรัก	10	3.3
2. ยอมเพราะมีความต้องการทางเพศ	2	0.7
3. ไม่ยอม แต่คบกับแฟนต่อไป	21	7.0
4. ไม่ยอม และเลิกคบกับแฟน	6	2.0
รวม	300	100

#### ด้านเพื่อน/อิทธิพลของเพื่อน

ผลการศึกษาปัจจัยด้านเพื่อน/อิทธิพลของเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านเพื่อน/อิทธิพลของเพื่อน ได้แก่ จำนวนเพื่อนสนิท การมีแฟนของตนเองและกลุ่มเพื่อนสนิท การมีความสัมพันธ์กับแฟนของตนเองและกลุ่มเพื่อนสนิท ทักษะคิดของตนเองและของกลุ่มเพื่อนสนิทเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน และทักษะคิดเกี่ยวกับปัญหาของเพื่อน

จำนวนเพื่อนสนิท พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีเพื่อนสนิท คิดเป็นร้อยละ 0.7 มีเพื่อนสนิทจำนวน 1 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีเพื่อนสนิทจำนวน 6 - 10 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีเพื่อนสนิทจำนวน 11 - 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 มีเพื่อนสนิทตั้งแต่ 16 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.16

ตาราง 4.16 ร้อยละจำนวนกลุ่มเพื่อนสนิท

จำนวนเพื่อนสนิท	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีเพื่อนสนิท	2	0.7
มีเพื่อนสนิทจำนวน 1 - 5 คน	105	35.0
มีเพื่อนสนิทจำนวน 6 - 10 คน	147	49.0
มีเพื่อนสนิทจำนวน 11 - 15 คน	41	13.7
มีเพื่อนสนิทตั้งแต่ 16 ขึ้นไป	5	1.7
รวม	300	100

การมีแฟนของตนเอง พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง มีแฟน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และไม่มีแฟน คิดเป็นร้อยละ 74.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.17

ตาราง 4.17 ร้อยละการมีแฟนของตนเอง

การมีแฟนของตนเอง	จำนวน	ร้อยละ
มีแฟน	77	25.7
ไม่มีแฟน	223	74.3
รวม	300	100

การมีแฟนของกลุ่มเพื่อนสนิท พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเพื่อนสนิททุกคนมีแฟน คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มเพื่อนสนิทบางคนมี แฟน คิดเป็นร้อยละ 75.7 และกลุ่มเพื่อนสนิททุกคนไม่มีแฟน คิดเป็นร้อยละ 22.3 แสดงข้อมูลตาม ตาราง 4.18

ตาราง 4.18 ร้อยละการมีแฟนของกลุ่มเพื่อนสนิท

การมีแฟนของกลุ่มเพื่อนสนิท	จำนวน	ร้อยละ
ทุกคนมีแฟน	6	2.0
บางคนมีแฟน	227	75.7
ทุกคนไม่มีแฟน	67	22.3
รวม	300	100

การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของตนเอง พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง มีเพศสัมพันธ์กับแฟน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และไม่มีเพศสัมพันธ์กับ แฟน คิดเป็นร้อยละ 95.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.19

ตาราง 4.19 ร้อยละการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน

การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของตนเอง	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์กับแฟน	14	4.7
ไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน	286	95.3
รวม	300	100

การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนสนิท พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเพื่อนสนิททุกคนมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คิดเป็นร้อยละ 0.3 กลุ่ม เพื่อนสนิทบางคนมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คิดเป็นร้อยละ 15.0 กลุ่มเพื่อนสนิททุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์ กับแฟน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และไม่ทราบว่ากลุ่มเพื่อนสนิทมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คิดเป็นร้อยละ 22.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.20

ตาราง 4.20 ร้อยละการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของกลุ่มเพื่อนสนิท

การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของกลุ่มเพื่อนสนิท	จำนวน	ร้อยละ
ทุกคนมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	1	0.3
บางคนมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	45	15.0
ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน	188	62.7
ไม่ทราบว่าเพื่อนสนิทมีเพศสัมพันธ์	66	22.0
รวม	300	100

ทัศนคติของกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มเพื่อนมีทัศนคติเรื่องการมีความสัมพันธ์กับแฟนเป็นเรื่องปกติ คิดเป็นร้อยละ 4.7 มีแฟนแต่ไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์แค่สัมผัสภายนอก คิดเป็นร้อยละ 13.3 ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม ยังเรียนอยู่ คิดเป็นร้อยละ 45.3 ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงานกัน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ไม่มีความเห็น คิดเป็นร้อยละ 9.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.21

ตาราง 4.21 ร้อยละทัศนคติของเพื่อนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน

ทัศนคติของเพื่อนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	จำนวน	ร้อยละ
เป็นเรื่องปกติ	14	4.7
มีแฟนแต่ไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์แค่สัมผัสภายนอก	40	13.3
ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม ยังเรียนอยู่	136	45.3
ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงานกัน	82	27.3
ไม่มีความเห็น	28	9.3
รวม	300	100

ทัศนคติของตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คิดว่าการมีความสัมพันธ์กับแฟนเป็นเรื่องปกติ คิดเป็นร้อยละ 3.0 มีแฟนแต่ไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์แค่สัมผัสภายนอก คิดเป็นร้อยละ 11.0 ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม ยังเรียนอยู่ คิดเป็นร้อยละ 43.3 ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงานกัน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ไม่มีความเห็น คิดเป็นร้อยละ 3.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.22

ตาราง 4.22 ร้อยละทัศนคติของตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน

ทัศนคติของตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	จำนวน	ร้อยละ
เป็นเรื่องปกติ	9	3.0
มีแฟนแต่ไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์แค่สัมผัสภายนอก	33	11.0
ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม ยังเรียนอยู่	130	43.3
ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงานกัน	117	39.0
ไม่มีความเห็น	11	3.7
รวม	300	100

ปัญหาของเพื่อน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คิดว่าเพื่อนมีปัญหาในเรื่องต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 60.7 และมีปัญหาในเรื่อง ไม่สนใจการเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.3 พฤติกรรมรุนแรง เช่น พุดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว คิดเป็นร้อยละ 41.3 ใช้เงินฟุ่มเฟือย ทำให้เงินไม่พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีปัญหาความรัก การมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 31.7 และยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 4.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.23



ตาราง 4.23 ร้อยละปัญหาของเพื่อน

ปัญหาของเพื่อน	ตามทัศนคติของนักเรียน		รวม (ร้อยละ)
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	
1. ไม่มีปัญหาใดๆ	118 (39.3)	182 (60.7)	300 (100)
2. พฤติกรรมรุนแรง เช่น พุดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว	124 (41.3)	176 (58.7)	300 (100)
3. ไม่สนใจการเรียน	130 (43.3)	170 (56.7)	300 (100)
4. มีปัญหาความรัก การมีเพศสัมพันธ์	95 (31.7)	205 (68.3)	300 (100)
5. ใช้เงินฟุ่มเฟือย ทำให้เงินไม่พอใช้	112 (37.3)	188 (62.7)	300 (100)
6. ยาเสพติด	14 (4.7)	286 (95.3)	300 (100)

#### ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและฮอร์โมน

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและฮอร์โมน ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 15.0 และมีปัญหาในเรื่อง สิว ฝ้า ผิวดำพรณ คิดเป็นร้อยละ 65.0 การเป็นประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 39.0 พัฒนาการของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 และสภาวะทางอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 42.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.24

ตาราง 4.24 ร้อยละปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย	ตามทัศนคติของนักเรียน		รวม (ร้อยละ)
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	
1. ไม่มีปัญหาใดๆ	45 (15.0)	255 (85.0)	300 (100)
2. สิว ฝ้า ผิวดำ	195 (65.0)	105 (35.0)	300 (100)
3. การเป็นประจำเดือน	117 (39.0)	183 (61.0)	300 (100)
4. มีปัญหาความรัก การมีเพศสัมพันธ์	95 (31.7)	205 (68.3)	300 (100)
5. พัฒนาการของร่างกาย	160 (53.3)	140 (46.7)	300 (100)
6. สภาวะทางอารมณ์	126 (42.0)	174 (58.0)	300 (100)

#### ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร

ผลการศึกษาปัจจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ ช่องทางการรับความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้เวลาว่าง

ช่องทางการรับความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง รับความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ เป็นอันดับแรก เรียงตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 โทรศัทพ์มือถือ อันดับที่ 2 หนังสือการ์ตูน/นิตยสารวัยรุ่น อันดับที่ 3 อินเทอร์เน็ต อันดับที่ 4 โทรทัศน์ และอันดับที่ 5 วีดีโอ/ซีดี แต่เมื่อเรียงอันดับช่องทางการรับความรู้ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดพบว่า อันดับที่ 1 อินเทอร์เน็ต อันดับที่ 2 โทรศัทพ์มือถือ อันดับที่ 3 โทรทัศน์ อันดับที่ 4 หนังสือการ์ตูน/นิตยสารวัยรุ่น และอันดับที่ 5 วีดีโอ/ซีดี แสดงข้อมูลตามตาราง 4.25

ตาราง 4.25 ร้อยละช่องทางการรับความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

ช่องทางการรับความรู้เกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์	เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก			รวม (ร้อยละ)
	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3	
1. โทรศัทพ์มือถือ	227 (89.0)	15 (5.9)	13 (5.1)	255 (100)
2. หนังสือการ์ตูน/ นิตยสาร วัยรุ่น	101 (53.2)	49 (25.8)	40 (21.1)	190 (100)
3. อินเทอร์เน็ต	60 (22.2)	76 (28.1)	134 (49.6)	270 (100)
4. โทรทัศน์	42 (16.7)	139 (55.2)	71 (28.2)	252 (100)
5.วีดีโอ/ซีดี	41 (41.0)	30 (30.0)	29 (29.0)	100 (100)

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 3.3 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ โนเกีย คิด เป็นร้อยละ 34.3 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง คิดเป็นร้อยละ 22.0 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อเวลด้าคอม คิดเป็นร้อยละ 9.3 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ไอ โมบาย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอลจี คิดเป็นร้อยละ 7.7 และใช้โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อจีเนต คิดเป็นร้อยละ 6.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.26

ตาราง 4.26 ร้อยละยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่ใช้

ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่ใช้	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีโทรศัพท์มือถือ	10	3.3
ยี่ห้อโนเกีย	103	34.3
ยี่ห้อซัมซุง	66	22.0
ยี่ห้อเวลด้าคอม	28	9.3
ยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่	22	7.3
ยี่ห้อไอโมบาย	28	9.3
ยี่ห้อแอลจี	23	7.7
ยี่ห้อจีเนต	20	6.7
รวม	300	100

ราคาโทรศัพท์มือถือที่ใช้ พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 3.3 โทรศัพท์มือถือราคา 500 - ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ราคา 2,000 - ไม่เกิน 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 ราคา 4,000 - ไม่เกิน 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 ราคา 6,000 - ไม่เกิน 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 ราคา 8,000 - ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.7 แสดง ข้อมูลตามตาราง 4.27

ตาราง 4.27 ร้อยละราคาโทรศัพท์มือถือที่ใช้

ราคาโทรศัพท์มือถือที่ใช้	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีโทรศัพท์มือถือ	10	3.3
500 – ไม่เกิน 2,000 บาท	40	13.3
2,000 – ไม่เกิน 4,000 บาท	120	40.0
4,000 – ไม่เกิน 6,000 บาท	82	27.3
6,000 – ไม่เกิน 8,000 บาท	27	9.0
8,000 – ไม่เกิน 10,000 บาท	10	3.3
10,000 ขึ้นไป	11	3.7
รวม	300	100

ค่าใช้จ่ายบริการโทรรายเดือน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีค่าโทรรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ค่าโทรรายเดือน ไม่เกิน 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ค่าโทรรายเดือน 100 - ไม่เกิน 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 ค่าโทรรายเดือน 200 - ไม่เกิน 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ค่าโทรรายเดือน 300 - ไม่เกิน 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 ค่าโทรรายเดือน 400 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.28

ตาราง 4.28 ร้อยละค่าโทรรายเดือนโทรศัพท์มือถือที่ใช้

ค่าโทรรายเดือนโทรศัพท์มือถือที่ใช้	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีค่าโทรรายเดือน	42	14.0
ไม่เกิน 100 บาท	32	12.0
100 – ไม่เกิน 200 บาท	102	34.0
200 – ไม่เกิน 300 บาท	53	17.7
300 – ไม่เกิน 400 บาท	44	14.7
400 บาท ขึ้นไป	23	7.7
รวม	300	100

ค่าใช้บริการเสริมรายเดือน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีค่าบริการเสริมรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.0 ค่าบริการเสริมรายเดือนไม่เกิน 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ค่าบริการเสริมรายเดือน 100 - ไม่เกิน 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 ค่าบริการเสริมรายเดือน 300 - ไม่เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ค่าบริการเสริมรายเดือน 500 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.29

ตาราง 4.29 ร้อยละค่าใช้บริการเสริมรายเดือน โทรศัพท์มือถือที่ใช้

ค่าใช้บริการเสริมรายเดือน โทรศัพท์มือถือที่ใช้	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีค่าบริการเสริมรายเดือน	198	66.0
ไม่เกิน 100 บาท	36	12.0
100 – ไม่เกิน 300 บาท	41	13.7
300 – ไม่เกิน 500 บาท	15	5.0
500 บาท ขึ้นไป	10	5.0
รวม	300	100



พฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง สถานที่เล่นอินเทอร์เน็ต ไม่เล่นอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 1.0 เล่นที่ร้าน อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 14.3 และเล่นที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.30

ตาราง 4.30 ร้อยละสถานที่เล่นอินเทอร์เน็ต

สถานที่เล่นอินเทอร์เน็ต	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เล่นอินเทอร์เน็ต	3	1.0
ร้านอินเทอร์เน็ต	43	14.3
บ้าน	254	84.7
รวม	300	100

ระยะเวลาที่เล่นอินเทอร์เน็ตต่อวัน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่เล่นอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 1.0 เล่นอินเทอร์เน็ต 1 - 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 46.7 เล่นอินเทอร์เน็ต 3 - 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 26.3 และมากกว่า 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.31

ตาราง 4.31 ร้อยละระยะเวลาที่เล่นอินเทอร์เน็ตต่อวัน

ระยะเวลาที่เล่นอินเทอร์เน็ตต่อวัน	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เล่นอินเทอร์เน็ต	3	1.0
1-2 ชั่วโมง	140	46.7
3-4 ชั่วโมง	79	26.3
มากกว่า 4 ชั่วโมง	76	25.3
รวม	300	100

วัตถุประสงค์การใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเป็นอันดับแรก เรียงตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อความบันเทิง อันดับที่ 2 เข้าเว็บไซต์เพื่อความรู้/ข่าว/ทำรายงาน อันดับที่ 3 เล่นเกม อันดับที่ 4 เฟสบุ๊ก/ทวิตเตอร์ อันดับที่ 5 อีเมล/แชท และอันดับที่ 6 คลิปวีดีโอลามก/สื่ออนาจาร แต่เมื่อเรียงลำดับที่กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากที่สุด พบว่า อันดับที่ 1 เฟสบุ๊ก/ทวิตเตอร์ อันดับที่ 2 เข้าเว็บไซต์เพื่อความบันเทิง อันดับที่ 3 อีเมล/แชท อันดับที่ 4 เล่นเกม อันดับที่ 5 เข้าเว็บไซต์เพื่อความรู้/ข่าว/ทำรายงาน และอันดับที่ 6 คลิปวีดีโอ ลามก/สื่ออนาจาร แสดงข้อมูลตามตาราง 4.32

ตาราง 4.32 ร้อยละวัตถุประสงค์ในการเล่นอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์การใช้ อินเทอร์เน็ต	เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก			รวม (ร้อยละ)
	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3	
1. เว็บไซต์เพื่อความบันเทิง	90 (49.5)	68 (37.4)	24 (13.2)	182 (100)
2. เว็บไซต์เพื่อความรู้/ข่าว/ ทำรายงาน	68 (52.3)	30 (23.1)	32 (24.6)	130 (100)
3. เล่นเกม	48 (33.6)	47 (32.9)	48 (33.3)	143 (100)
4. เฟสบุ๊ก/ทวิตเตอร์	46 (16.4)	75 (26.8)	159 (56.8)	280 (100)
5. อีเมล/แชท	42 (26.8)	80 (51.0)	35 (22.3)	157 (100)
6. คลิปวีดีโอลามก/สื่ออนาจาร	3 (42.9)	0 (0.0)	4 (57.1)	7 (100)

กิจกรรมที่ทำยามว่าง พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ เป็นอันดับแรก เรียงตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 ชมโทรทัศน์/วีซีดี / ฟังเพลง อันดับที่ 2 เล่นอินเตอร์เน็ต อันดับที่ 3 ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า อันดับที่ 4 อ่านหนังสือ อันดับที่ 5 ออกกำลังกาย และอันดับที่ 6 ไปชมภาพยนตร์ แต่เมื่อเรียงอันดับที่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ มากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 เล่นอินเตอร์เน็ต อันดับที่ 2 ชมโทรทัศน์/วีซีดี/ฟังเพลง อันดับที่ 3 อ่านหนังสือ อันดับที่ 4 ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า อันดับที่ 5 ไปชมภาพยนตร์ และอันดับที่ 6 ออกกำลังกาย แสดงข้อมูลตามตาราง 4.33

ตาราง 4.33 ร้อยละกิจกรรมที่ทำยามว่าง

กิจกรรมที่ทำยามว่าง	เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก			รวม (ร้อยละ)
	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3	
1. ชมโทรทัศน์/วีซีดี/ฟังเพลง	67 (29.4)	81 (35.5)	80 (35.1)	228 (100)
2. เล่นอินเตอร์เน็ต	58 (21.1)	84 (30.5)	133 (48.4)	275 (100)
3. ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า	56 (45.2)	38 (30.6)	30 (24.2)	124 (100)
4. อ่านหนังสือ	54 (34.0)	67 (42.1)	38 (23.9)	159 (100)
5. ออกกำลังกาย	34 (65.4)	7 (13.5)	11 (21.2)	52 (100)
6. ไปชมภาพยนตร์	30 (50.0)	21 (35.0)	9 (15.0)	60 (100)

#### ด้านสภาวะแวดล้อม

ผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อมได้แก่ ลักษณะ สภาพแวดล้อมที่พื้กอาศัย ประสบการณ์ใช้สารเสพติด สถานที่นัดพบแฟนและเพื่อน สถานการณ์ที่ต้องอยู่ลำพังกับเพื่อนชายหรือแฟน

ลักษณะที่พักอาศัย พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 74.7 ทาวน์เฮาส์ คิดเป็นร้อยละ 8.0 คอนโด/ห้องเช่า คิดเป็นร้อยละ 5.7 หอพัก คิดเป็นร้อยละ 7.7 และอื่นๆ นอกจากที่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 4.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.34

ตาราง 4.34 ร้อยละลักษณะที่พักอาศัย

ลักษณะที่พักอาศัย	จำนวน	ร้อยละ
บ้านเดี่ยว	80	74.7
ทาวน์เฮาส์	17	8.0
คอนโด/ห้องเช่า	33	5.7
หอพัก	82	7.7
อื่นๆ นอกจากที่ระบุ	88	4.0
รวม	300	100

สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ที่พักอาศัยอยู่ใกล้บ้านเรือน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 26.7 สถาบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 5.7 ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 11.0 สวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 27.3 และอื่นๆ นอกจากที่ระบุ เช่น ตลาด โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.35

ตาราง 4.35 ร้อยละสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย

สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย	จำนวน	ร้อยละ
บ้านเรือน/ชุมชน	80	26.7
สถาบันเทิง	17	5.7
ห้างสรรพสินค้า	33	11.0
สวนสาธารณะ	82	27.3
อื่นๆ นอกจากที่ระบุ	88	29.3
รวม	300	100

ประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของแฟน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีแฟน/มีแฟนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 88.7 มีแฟนที่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 11.3 เคยใช้สารเสพติดประเภทแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประเภทบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 2.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.36

ตาราง 4.36 ร้อยละประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของแฟน

ประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของแฟน	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีแฟน/มีแฟนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด	266	88.7
มีแฟนที่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด	34	11.3
1. ประเภทแอลกอฮอล์	28	9.3
2. เคยใช้สารเสพติดประเภทบุหรี่	6	2.0
รวม	300	100

ประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของเพื่อน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง มีเพื่อนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 90.3 มีเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 9.7 เคยใช้สารเสพติดประเภทแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 8.0 ประเภทบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 1.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.37

ตาราง 4.37 ร้อยละประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของเพื่อน

ประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของเพื่อน	จำนวน	ร้อยละ
มีเพื่อนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด	271	90.3
มีเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติด	29	9.7
1. เคยใช้สารเสพติดประเภทแอลกอฮอล์	24	8.0
2. เคยใช้สารเสพติดประเภทบุหรี่	5	1.7
รวม	300	100

สถานที่นัดพบกับแฟน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง นัดพบกับแฟนที่โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.3 สถานบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 0.3 ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 23.7 สวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 5.7 สถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 9.3 และอื่นๆ คือ ไม่มีแฟนคิด เป็นร้อยละ 46.7 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.38

ตาราง 4.38 ร้อยละสถานที่นัดพบกับแฟน

สถานที่นัดพบกับแฟน	จำนวน	ร้อยละ
โรงเรียน	43	14.3
สถานบันเทิง	1	0.3
ห้างสรรพสินค้า	71	23.7
สวนสาธารณะ	17	5.7
สถานที่ท่องเที่ยว	28	9.3
อื่นๆ เช่น ไม่มีแฟน	140	46.7
รวม	300	100

สถานที่นัดพบกับเพื่อน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง นัดพบกับเพื่อนที่โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.0 สถานบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 2.0 ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 23.7 สวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 2.3 สถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอื่นๆ เช่น บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.39

ตาราง 4.39 ร้อยละสถานที่นัดพบกับเพื่อน

สถานที่นัดพบกับเพื่อน	จำนวน	ร้อยละ
โรงเรียน	183	61.0
สถานบันเทิง	6	2.0
ห้างสรรพสินค้า	71	23.7
สวนสาธารณะ	7	2.3
สถานที่ท่องเที่ยว	24	8.0
อื่นๆ เช่น บ้าน	9	3.0
รวม	300	100



พฤติกรรมกรรการที่วสถานบันเทิง พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ไม่เคยเทียว คิดเป็นร้อยละ 53.3 นานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.3 จำนวน 1 - 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.3 จำนวน 3 - 4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.0 มากกว่า 4 ครั้งต่อ เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.40

ตาราง 4.40 ร้อยละพฤติกรรมกรรการที่วสถานบันเทิง

พฤติกรรมกรรการที่วสถานบันเทิง	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยเทียว	160	53.3
นานๆ ครั้ง	112	37.3
1 - 2 ครั้งต่อเดือน	16	5.3
3 - 4 ครั้งต่อเดือน	6	2.0
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	6	2.0
รวม	300	100

ความเสี่ยงอาจมีเพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลำพังกับเพื่อนชาย(ที่ไม่ใช่แฟน) พบว่า นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คิดว่าไม่มีทาง เพราะเพื่อนก็คบใน ฐานะเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 42.7 ไม่มีทางเพราะเชื่อใจตนเอง คิดเป็นร้อยละ 19.7 อาจเป็นไปได้ยาก เพราะไม่ใช่คนรัก คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอาจเป็นไปได้ง่าย ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 23.3 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.41

ตาราง 4.41 ร้อยละความเสี่ยงอาจมีเพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลำพังกับเพื่อนชาย (ที่ไม่ใช่แฟน)

ความเสี่ยงอาจมีเพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลำพังกับเพื่อนชาย (ที่ไม่ใช่แฟน)	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีทาง เพราะเพื่อนก็คบในฐานะเพื่อน	128	42.7
ไม่มีทางเพราะเชื่อใจตนเอง	59	19.7
อาจเป็นไปได้ยาก เพราะไม่ใช่คนรัก	43	14.3
อาจเป็นไปได้ง่าย ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ	70	23.3
รวม	300	100

ความเสี่ยงอาจมีเพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลำพังกับแฟน พบว่า นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คิดว่าไม่มีทาง เพราะเชื่อมั่นในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27.3 ไม่มีทางเพราะเชื่อใจคนรัก คิดเป็นร้อยละ 12.7 อาจเป็นไปได้ยาก เพราะยังไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 24.0 และอาจเป็นไปได้ง่าย ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 36.0 แสดงข้อมูลตามตาราง 4.42

ตาราง 4.42 ร้อยละความเสี่ยงอาจมีเพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลำพังกับแฟน

ความเสี่ยงอาจมีเพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลำพังกับแฟน	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีทาง เพราะเชื่อมั่นในตนเอง	82	27.3
ไม่มีทางเพราะเชื่อใจคนรัก	38	12.7
อาจเป็นไปได้ยาก เพราะยังไม่พร้อม	72	24.0
อาจเป็นไปได้ง่าย ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ	108	36.0
รวม	300	100

#### ส่วนที่ 4 ค่านิยมของเพศวัยรุ่น

การศึกษาค่านิยมทางเพศของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การแต่งกาย การอยู่ลำพังกับคนรัก การเที่ยวกลางคืน การเข้าถึงสื่อลามก การมีคนรัก การแสดงออกถึงความรัก การมีเพศสัมพันธ์ การรักรุนแรงสงวนตัว การอยู่ก่อนแต่ง และการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ราย พบว่า การแต่งกายล่อแหลมเป็นกระดู้นความรู้สึกทางเพศได้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.0 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 49.3 เห็นด้วย ร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.7 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การอยู่ลำพังกับคนรักถ้าแต่งกายขยับวนก็ทำให้มีเพศสัมพันธ์กันได้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.3 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 45.7 เห็นด้วย ร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การเที่ยวกลางคืน/การจัดงานปาร์ตี้ในหมู่วัยรุ่นก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 52.0 เห็นด้วย ร้อยละ 5.3 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ทำให้วัยรุ่นเข้าถึงสื่อลามกได้ง่ายขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 53.3 เห็นด้วย ร้อยละ 5.0 ไม่เห็นด้วย และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การที่เราเป็นชายหรือหญิงควรที่จะรักในตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเองให้มาก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.0 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 17.0 เห็นด้วย ร้อยละ 0.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.3 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การมีแฟนหรือมีกิ๊กในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ใครๆก็มีกัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.0 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 52.6 เห็นด้วย ร้อยละ 29.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 11.7 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การกอดจูบลูบคลำ เป็นการแสดงออกถึงความรักวัยรุ่นมักแสดงออกในที่สาธารณะ อย่างเปิดเผยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 2.3 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 13.0 เห็นด้วย ร้อยละ 39.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 45.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นเรื่องเสื่อมเสีย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.3 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 8.3 เห็นด้วย ร้อยละ 25.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 64.7 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรัก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 0.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 9.3 เห็นด้วย ร้อยละ 26.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 63.3 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผู้หญิงที่การรักนวลสงวนตัวเป็นคนล้ำสมัย หัวโบราณ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 7.0 เห็นด้วย ร้อยละ 40.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 47.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผู้หญิงควรรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้จนกว่าจะแต่งงาน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.3 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 25.0 เห็นด้วย ร้อยละ 1.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การอยู่ก่อนแต่ง เป็นเรื่องธรรมดา สามารถเรียนรู้กันก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 31.3 เห็นด้วย ร้อยละ 37.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 19.7 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การตั้งครรรภ์ในวัยเรียนเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียอย่างมาก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 13.3 เห็นด้วย ร้อยละ 4.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

นักเรียนที่ตั้งครรภ์ควรถูกพักการเรียนหรือโดนไล่ออก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 38.7 เห็นด้วย ร้อยละ 22.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.0 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ควรให้โอกาสนักเรียนที่ตั้งท้องสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติเมื่อคลอดบุตรแล้วกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.7 เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 45.7 เห็นด้วย ร้อยละ 12.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 6.7 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ตาราง 4.43 ร้อยละค่านิยมทางเพศของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่

ข้อความค่านิยมทางเพศ	จำนวน: คน (ร้อยละ)			
	เห็นด้วยมากที่สุด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
1. การแต่งกายล่อแหลมเป็นกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศได้	138 (46.0)	148 (49.3)	6 (2.0)	8 (2.7)
2. การอยู่ล้าพังกับคนรักถ้าแต่งกายขั้วยวนก็ ทำให้มีเพศสัมพันธ์กันได้	151 (50.3)	137 (45.7)	6 (2.0)	6 (2.0)
3. การเที่ยวกลางคืน/การจัดงานปาร์ตี้ในหมู่ วัยรุ่นก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้	122 (40.7)	156 (52.0)	16 (5.3)	6 (2.0)
4. Internet เป็นช่องทางที่ทำให้วัยรุ่นเข้าถึง สื่อลามกได้ง่ายขึ้น	125 (41.7)	160 (53.3)	15 (5.0)	0 (0.0)
5. การที่เราเป็นชายหรือหญิงควรที่จะรักใน ตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเองให้มาก	246 (82.0)	51 (17.0)	2 (0.7)	1 (0.3)
6. การมีแฟนหรือมีกิ๊กในวัยเรียนเป็นเรื่อง ธรรมดา ใครๆก็มีกัน	18 (6.0)	158 (52.6)	89 (29.7)	35 (11.7)
7. การกอดจูบลูบคลำ เป็นการแสดงออกถึง ความรักวัยรุ่นมักแสดงออกในที่ สาธารณะ อย่างเปิดเผย	7 (2.3)	39 (13.0)	119 (39.7)	135 (45.0)
8. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นเรื่องเสื่อมเสีย	4 (1.3)	25 (8.3)	77 (25.7)	194 (64.7)
9. การมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึง ความรัก	2 (0.7)	28 (9.3)	80 (26.7)	190 (63.3)

ตาราง 4.43 (ต่อ)

ข้อความค่านิยมทางเพศ	จำนวน: คน (ร้อยละ)			
	เห็นด้วยมากที่สุด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
10. ผู้หญิงที่การรักนวลสงวนตัวเป็นคน ล้าสมัย หัวโบราณ	17 (5.7)	21 (7.0)	121 (40.3)	141 (47.0)
11. ผู้หญิงควรรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้ จนกว่าจะแต่งงาน	214 (71.3)	75 (25.0)	5 (1.7)	6 (3.0)
12. การอยู่ก่อนแต่ง เป็นเรื่องธรรมดา สามารถเรียนรู้กันก่อนตัดสินใจใช้ชีวิต ร่วมกัน	35 (11.7)	94 (31.3)	112 (37.3)	59 (19.7)
13. การตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นสิ่งที่เลื่อมเสียดัง อย่างมาก	233 (77.7)	40 (13.3)	12 (4.0)	15 (5.0)
14. นักเรียนที่ตั้งครรภ์ควรถูกพักการเรียน หรือ โคนไต่ออก	101 (33.7)	116 (38.7)	68 (22.7)	15 (5.0)
15. ควรให้โอกาสนักเรียนที่ตั้งท้องสามารถ กลับมาเรียนได้ตามปกติเมื่อคลอดบุตร แล้ว	107 (35.7)	137 (45.7)	36 (12.0)	20 (6.7)

การศึกษาค่านิยมทางเพศของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ราย พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดในค่านิยมทางเพศ คือ การแต่งกาย ล้อแหลมเป็นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้ การอยู่ลำพังกับคนรักถ้าแต่งกายยั่วชวนก็ทำให้มีเพศสัมพันธ์กันได้ การเที่ยวกลางคืน/การจัดงานปาร์ตี้ในหมู่วัยรุ่นก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้ Internet เป็นช่องทางที่ทำให้วัยรุ่นเข้าถึงสื่อลามกได้ง่ายขึ้น การที่เราเป็นชายหรือหญิงควรที่จะรักในตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเองให้มาก ผู้หญิงควรรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้จนกว่าจะแต่งงาน การตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นสิ่งที่เลื่อมเสียดังอย่างมาก นักเรียนที่ตั้งครรภ์ควรถูกพักการเรียน หรือ โคนไต่ออก และควรให้โอกาสนักเรียนที่ตั้งท้องสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติเมื่อคลอดบุตรแล้ว

เห็นด้วยในค่านิยมทางเพศ คือ การมีแฟนหรือมีกิ๊กในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ใครๆก็มีกัน การอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องธรรมดาสามารถเรียนรู้กันก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน

ไม่เห็นด้วยในค่านิยม คือ การกอดจูบลูบลำ เป็นการแสดงออกถึงความรักวัยรุ่นมักแสดงออกในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นเรื่องเสื่อมเสีย การมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรัก และ ผู้หญิงที่การรักนวลสงวนตัวเป็นคนล้ำสมัย หัวโบราณ แสดงข้อมูลตามตาราง 4.44

**ตาราง 4.44** ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วยกับค่านิยมทางเพศของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่

	ข้อความค่านิยมทางเพศ	ค่าเฉลี่ย	ระดับความเห็นด้วย
1	การแต่งกายล่อแหลมเป็นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้	3.38	เห็นด้วยมากที่สุด
2	การอยู่ลำพังกับคนรักถ้าแต่งกายช่วยวนก็ทำให้มีเพศสัมพันธ์กันได้	3.44	เห็นด้วยมากที่สุด
3	การเที่ยวกลางคืน/การจัดงานปาร์ตี้ในหมู่วัยรุ่นก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้	3.31	เห็นด้วยมากที่สุด
4	Internet เป็นช่องทางที่ทำให้วัยรุ่นเข้าถึงสื่อลามกได้ง่ายขึ้น	3.36	เห็นด้วยมากที่สุด
5	การที่เราเป็นชายหรือหญิงควรที่จะรักในตนเองมองเห็นคุณค่าในตนเองให้มาก	3.80	เห็นด้วยมากที่สุด
6	การมีแฟนหรือมีกิ๊กในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ใครๆก็มีกัน	2.53	เห็นด้วย
7	การกอดจูบลูบลำ เป็นการแสดงออกถึงความรักวัยรุ่นมักแสดงออกในที่สาธารณะ อย่างเปิดเผย	1.72	ไม่เห็นด้วย
8	การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นเรื่องเสื่อมเสีย	1.46	ไม่เห็นด้วย
9	การมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรัก	1.47	ไม่เห็นด้วย
10	ผู้หญิงที่การรักนวลสงวนตัวเป็นคนล้ำสมัย หัวโบราณ	1.71	ไม่เห็นด้วย
11	ผู้หญิงควรรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้จนกว่าจะแต่งงาน	3.65	เห็นด้วยมากที่สุด



ตาราง 4.44 (ต่อ)

	ข้อความค่านิยมทางเพศ	ค่าเฉลี่ย	ระดับความเห็นด้วย
12	การอยู่ก่อนแต่ง เป็นเรื่องธรรมดา สามารถเรียนรู้กัน ก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน	2.35	เห็นด้วย
13	การตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นสิ่งที่เลื่อมเสียดังมาก	3.63	เห็นด้วยมากที่สุด
14	นักเรียนที่ตั้งครรภ์ควรถูกพักการเรียนหรือโดนไล่ออก	3.01	เห็นด้วยมากที่สุด
15	ควรให้โอกาสนักเรียนที่ตั้งท้องสามารถกลับมาเรียนได้ ตามปกติเมื่อคลอดบุตรแล้ว	3.10	เห็นด้วยมากที่สุด